

ไหมไทย [Thai Silk]

ผ้าไหม ได้จากเส้นใยธรรมชาติ มีความแตกต่างจากเส้นใยสังเคราะห์ คือ จะมีความโปร่ง น้ำหนักเบาและถ่ายเทอากาศได้ดีกว่าเส้นใยสังเคราะห์ แต่ปัจจุบันเส้นใยสังเคราะห์มีการพัฒนาคุณสมบัติของเส้นใย ให้มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับเส้นไหมมาก มีวิธีการเลือกพิจารณาเพื่อให้ได้ผ้าไหมแท้ ดังนี้

วิธีการที่ 1. ใช้สายตาพิจารณาความมันเงาและพื้นผิวผ้า

ผ้าไหมแท้ที่เนื้อละเอียดจะมีความเงา ซึ่งทอจากไหมเส้นเล็กอาจจะมีจี๋ไหมอยู่บ้างเล็กน้อย ถ้าเป็นผ้าไหมเนื้อหยาบจะมีความเงาอ่อน มีจี๋ไหมอยู่ทั่วทั้งผืน ซึ่งเป็นธรรมชาติของผ้าไหมเนื้อหยาบ

วิธีการที่ 2. ใช้การทดสอบโดยการสัมผัสเส้นใย

โดยการลองดึงเส้นไหมจากผ้าในแนวตั้งและแนวนอน เพราะผ้าไหมบางผืนอาจจะมีผ้าไหมแท้เพียงครึ่งเดียว คือทางทอแนวนอนอาจเป็นใยสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อสัมผัสดูแล้วจะพบว่ามิลักษณะเนื้อหยาบและคม แต่แนวตั้งเป็นเส้นใยธรรมชาติ เมื่อสัมผัสดูแล้ว จะพบว่ามิลักษณะเนื้อละเอียดและไม่คมแต่อย่างใด

วิธีการที่ 3. ใช้การทดสอบโดยการจุดไฟเผา

ดึงเส้นใยออกมาจุดไฟเผา สังเกตคุณลักษณะของเส้นใย ถ้าเส้นใยที่ไหม้มีลักษณะการหดตัวเล็กน้อยไม่เป็นก้อน และอาจมีกลิ่นเหม็นไหม้คล้ายกับผมไหม้ ถ้าจะมีลักษณะเพราะ เมื่อใช้นิ้วมือบีบหรือขยี้จะแตกเป็นผง แสดงว่าเป็นเส้นใยธรรมชาติ แต่ถ้าเส้นใยที่จุดไฟไหม้มีลักษณะหดตัว จับกันเป็นก้อนเหนียวมีลักษณะไม่เป็นเถ้า และมีกลิ่นคล้ายพลาสติกไหม้ไฟ แสดงว่าเป็นเส้นใยสังเคราะห์

ข้อปฏิบัติก่อนนำผ้าไหมไปตัดเย็บ

ขั้นแรกให้จุ่มผ้าไหมลงในน้ำร้อน เพื่อไล่สีที่หลงเหลือหรือสีที่ไม่สามารถจับติดในเนื้อผ้าไหมให้ออกไป แล้วยังทำให้มีความงามเป็นประกายดีขึ้น หลังจากนั้นรีดผ้าไหมทางด้านหลังด้วยไฟอ่อน ๆ โดยให้พ่นไอน้ำบาง ๆ เท่านั้น อย่าถึงกับให้เป็ยกเพราะ ถ้าเป็ยกเวลารีดอาจทำให้ผ้าเกิดเป็นจุดที่ไม่สวยงาม จากนั้นแล้วจึงจัดเส้นลายผ้าให้ตรง แล้วจึงทำการตัดและเย็บด้วยเข็มและด้ายที่เหมาะสมกับคุณภาพของผ้า

วิธีการดูแลรักษาผ้าไหมอย่างง่ายและประหยัด

ผ้าไหมไทยเป็นผลิตภัณฑ์ผ้า ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับสูง ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยเอกลักษณ์โดดเด่นที่สวยงาม ประณีต มีลวดลายและสีสันทันที่โดดเด่นเป็นพิเศษแตกต่างจากผ้าไหมประเทศอื่นๆ แต่ยังคงมีความเข้าใจว่าผ้าไหม นอกจากราคาแพงแล้ว ยังดูแลรักษายาก ไม่สามารถซักแบบธรรมดาได้ ต้องส่งไปซักร้านซักแห้ง ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง จึงไม่ค่อยได้รับความนิยมไปใช้ในชีวิตประจำวันเท่าที่ควร ซึ่งในความเป็นจริงผ้าไหมไม่ได้ดูแลรักษายากอย่างที่คิด เพียงแต่ต้อง

เข้าใจวิธีการดูแลรักษาผ้าไหมที่ถูกต้องและง่าย ฉะนั้นจะนำเสนอวิธีการดูแลรักษาผ้าไหมอย่างง่าย ดังนี้

สำหรับผ้าไหมที่ซื้อใหม่ _ก่อนจะนำผ้าไหมไปตัดควรจะนำไปแช่น้ำหรืออบไอน้ำก่อน เพื่อให้ผ้าไหมอยู่ตัว

วิธีการทำความสะอาดผ้าไหมให้ดูใหม่อยู่เสมอ

1. ผสมน้ำยาซักผ้า(น้ำยาซักแห้งสำหรับผ้าไหม หรือชนิดที่เป็นกรดอ่อนๆ เช่น แชมพูสระผม) กับน้ำเปล่า
2. นำผ้าลงซักใช้มือถูเบาๆ ห้ามขยี้แรงๆ เพราะจะทำให้เส้นใยของผ้าไหมแตกไม่ควรแช่ไว้นาน โดยเฉพาะ ผ้าสีสด เช่น สีม่วง สีชมพูสดสีบานเย็น ไม่แนะนำให้ซักผ้าไหมด้วยเครื่องซักผ้า เพราะจะทำให้ผ้าไหมยับมากและ รีดยาก
3. ล้างออกด้วยน้ำสะอาด ที่ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่ม
4. นำผ้ามาตากในที่ร่ม ให้ลมโกรกโดยไม่ต้องบิดผ้า ควรสัลดผ้าไหมให้คลายตัวและไม่ย่นก่อนนำไปตาก เมื่อผ้าแห้งจะทำให้รีดผ้าไหมได้ง่ายขึ้น

ข้อควรระวัง ผ้าไหมสีเข้ม , สีสด เช่น สีแดง , ม่วงแดง , บานเย็น , ไม่ควรแช่น้ำนาน ควรแยกซักกับผ้าสีอ่อน

การรีดผ้าไหม

1. ผสมน้ำยารีดผ้า 1 ส่วน กับ น้ำ 3 ส่วน ฉีดพรมให้ทั่วผืนผ้าไหม
2. พักไว้ 20-30 นาที ในกรณีที่ผ้าไหมยับมากให้ พับผ้าไหมใส่ถุงพลาสติกนำเข้าตู้เย็นแช่แข็งประมาณ 10 นาที แล้วจึงนำออกมารีด จะทำให้รีดได้เรียบและง่ายกว่าเดิม เนื่องจากใยผ้ามีความชื้นอยู่ภายในอย่างสม่ำเสมอ
3. ผ้าไหมทั่วไปให้ใช้ความร้อนตามที่เตารีดแต่ละยี่ห้อกำหนด (หรือในตำแหน่ง Silk) แต่สำหรับผ้าไหมพิมพ์ให้ลดความร้อนลงจากปกติประมาณ 1-2 ระดับ
4. การรีดควรรีดด้านในของผ้า หรือใช้ผ้าขาวบางทับบนผ้าไหมก่อนรีด

ข้อควรระวัง ควรใช้น้ำยารีดผ้าคุณภาพดี มิฉะนั้นอาจทำให้ผ้าไหมมีรอยด่างได้

แหล่งที่มาข้อมูล : <http://www.SurinThaiSilk.com>

: <http://www.ThaiSilk.in.th>

: <http://www.thaimudmee.com/data3.php>

รวบรวมและเรียบเรียงโดย

ครูจินตนา เผือกหอม

สาขาวิชาผ้า และเครื่องแต่งกาย

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี